



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ที่ ๓๑/๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีคำสั่งมอบอำนาจให้ หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดังนี้

๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ควบคุมดูแลการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย การจัดตั้งและควบคุมถังขยะ การรับเรื่องร้องเรียนในงานรักษาความสะอาด ทำความสะอาดของถนน ไหล่ทาง ทางน้ำ และที่ดินสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. งานอำนวยความสะดวกและการบรรเทาสาธารณภัย
๒. งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับอุบัติเหตุต่าง ๆ
๓. งานกู้ภัยต่าง ๆ
๔. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอำนาจในการสั่งอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องนั้นมิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่ง และปฏิบัติราชการแทน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัลลภ พิลาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีคำสั่งมอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจในการระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอำนาจในการสั่งอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องนั้นมีได้ บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่ง และปฏิบัติราชการแทน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัลลภ พิลาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง